

ศูนย์การพัฒนาแห่งองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Development Centre) แถลงว่า การฟื้นตัวที่ได้รับการประคับประคองให้ยั่งยืนและถาวรในกลุ่มสมาคมประชาชาติ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (ASEAN) จำเป็นต้องใช้ความสนับสนุนด้านนโยบายที่มีความต่อเนื่อง

ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - เศรษฐกิจในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (ASEAN) จะหดตัวประมาณ -4.3% โดยเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากวิกฤตการณ์โควิด-19 (COVID-19) จะยังคงตีกระหน่ำเศรษฐกิจในภูมิภาคอยู่ต่อไป ตามคำแถลงในรายงานฉบับใหม่ของศูนย์การพัฒนาแห่งองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Development Centre)

อัตราการเจริญเติบโตที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของอาเซียน 10 ประเทศ (ASEAN-10) และตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย พ.ศ. 2563-2564 (ค.ศ. 2020-21)



หมายเหตุ: ข้อมูลของวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ข้อมูลของประเทศอินเดียและประเทศพม่าสัมพันธ์กับปีงบประมาณ สำหรับสาธารณรัฐประชาชนลาว อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) เป็นการประมาณค่า การคาดคะเนสำหรับสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศอินเดียและประเทศอินโดนีเซียสำหรับปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) และ พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) เป็นไปตามรายงานแนวโน้มทางเศรษฐกิจขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Economic Outlook) รายงานระหว่างกลาง (Interim Report) เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)

แหล่งข้อมูล: ศูนย์การพัฒนาแห่งองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Development Centre)

ความสนับสนุนที่แรงกล้าทางด้านการเงินและการคลังมีความจำเป็นเพื่อเป็นการเปิดทางให้มีการฟื้นตัวทางด้านการเศรษฐกิจในระยะเวลายาวนาน ทั้งยังจำเป็นต้องการรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในตลาดการเงินให้คงดำเนินอยู่ต่อไป การตกฮวบในด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจนี้รุนแรงเฉียบพลันที่สุดในช่วงหลายทศวรรษ

แต่หากว่ารัฐบาลและธนาคารกลางในประเทศต่าง ๆ ใช้มาตรการพิเศษแบบเฉพาะกิจที่ไม่เคยมีการใช้มาก่อนในอดีตเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในช่วงเวลาที่ไม่ธรรมดาแล้วก็น่าจะเป็นการช่วยจำกัดการขาดทุนและความสูญเสียในปีนี้และเอื้อต่อการฟื้นตัวในปีต่อไปได้ การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (ASEAN) คาดว่าจะลดต่ำลงประมาณ -4.3% โดยเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2563 และคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะอยู่ที่ 5.4% ในปี พ.ศ. 2564 ส่วนกลุ่มตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย - หมายถึง กลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ (ASEAN-10) บวกกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอินเดีย - ได้รับการคาดการณ์ว่าจะลดต่ำลงประมาณ -2% โดยถัวเฉลี่ยในปีนี้และจะเพิ่มขึ้นประมาณ 8.1% ในปี พ.ศ. 2564 ตามรายงานแนวโน้มทางเศรษฐกิจของภูมิภาคแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอินเดีย ฉบับประจำปี พ.ศ. 2563 - ข้อมูลล่าสุดเดือนพฤศจิกายน: อุปสรรคที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องจากโรคระบาดโควิด - 19 (COVID-19) ของศูนย์การพัฒนาแห่งองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Development Centre) ซึ่งได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นทางการในวันนี้ ณ เวทีการประชุมสุดยอดทางด้านธุรกิจและการลงทุนของกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Business and Investment Summit)

อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในช่วงไตรมาสที่สองเป็นที่ผิดหวังของทุกฝ่ายอย่างถ้วนหน้า แต่ยังมีสัญญาณของการกระเตื้องไปในทางที่ดีขึ้นจนถึงสิ้นปี ทุกประเทศต่างได้รับผลกระทบจากแนวโน้มความตกต่ำทางเศรษฐกิจ แม้ว่าความคาดหว้งในอนาคตของประเทศเหล่านั้นจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ต่างๆ ภายในประเทศและสถานการณ์ด้านสาธารณสุข ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศไทยจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงที่สุดในกลุ่มสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5 ประเทศ (ASEAN-5) ในขณะที่ประเทศกัมพูชาจะประสบความสำเร็จต่ำกว่าประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มรวมทั้งเมื่อเทียบกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศพม่า วิกฤตการณ์ของการระบาดครั้งใหญ่ทั่วโลกดังกล่าวมีความเหลื่อมล้ำกันทั่วทั้งภูมิภาคซึ่งมียอดรวมสะสมของการติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วเกินกว่า 350,000 ราย ทั้งในประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์

เศรษฐกิจขาลงกำลังส่งผลกระทบต่อปัจจัยของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแทบทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอุปโภคบริโภคในภาคเอกชนได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน รายได้สุทธิที่แท้จริงของครัวเรือนที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้จริงนั้นมีแนวโน้มที่จะร่อยหรอลงเนื่องจากความถดถอยที่ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในตลาดแรงงาน การลงทุนในภาคเอกชนจะยังคงแผ่วลงเนื่องจากการใช้กำลังการผลิตได้อย่างไม่เต็มขีดความสามารถและความไม่แน่นอนที่ยังคงยึดเยื้ออยู่อย่างต่อเนื่อง ในทำนองเดียวกัน การส่งออกจะยังคงเจ็บเขียบตามข้อเท็จจริงของการลดลงอย่างเห็นได้ชัดทางด้านการค้าสากลและความโกลาหลที่แผ่กระจายอยู่ในห่วงโซ่มูลค่าระดับนานาชาติ (Global Value Chains: GVCs) อันเนื่องมาจากความตึงเครียดทางการค้าที่กลับมาปรากฏขึ้นอีกครั้ง โดยทั่วไปแล้วตลาดการเงินมีเสถียรภาพ แต่ความตกต่ำในความเชื่อมั่นทางการเงินอาจก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องกระแสเงินทุนต่อภูมิภาค ส่วนในระดับภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยวจะยังคงเผชิญอยู่กับอุปสรรคต่อไป

องค์การรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ได้รับมือกับวิกฤตการณ์ครั้งนี้ด้วยการใช้ชุดนโยบายรายรอบที่เฉียบขาด ธนาคารกลางของประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศพม่า, ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศไทยได้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สำคัญของธนาคาร

รกลงในประเทศให้ต่ำลงประมาณ 75 ถึง 300 BPS (หรือลดต่ำลง 0.75% - 3%) ตั้งแต่สิ้นปี พ.ศ. 2562 ความสนับสนุนด้วยนโยบายทางการเงินได้รับการเกื้อหนุนด้วยแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายการคลังใหม่เฉพาะกิจที่น่าปีการ อย่างไรก็ตาม การกระตุ้นด้วยงบประมาณที่มากมายมหาศาลเพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าวจะไม่เป็นผลดีต่อการคลังสาธารณะ

อุปสรรคด้านเศรษฐกิจที่เหล่าผู้วางนโยบายของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ กำลังเผชิญอยู่นี้ใหญ่หลวงมาก อุปสรรคประการหนึ่ง在那นั้นเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับการรับประกันความมั่นใจว่าได้มีการจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อตอบโต้วิกฤตการณ์และเพื่อรับมือกับความต้องการของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อุปสรรคอีกประการหนึ่งก็คือการรับประกันความยั่งยืนในด้านการคลังสาธารณะในระยะยาวอย่างสัมฤทธิ์ผล ในภาวะการณ์ของการขาดดุลที่กำลังทวีระดับความรุนแรงขึ้น ประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) อาจพิจารณาทางเลือกทางต่าง ๆ ด้านนโยบายที่ครอบคลุมได้กว้างขึ้น รวมไปถึงความร่วมมือร่วมแรงกันทั่วทั้งภูมิภาคเพื่อรับมือกับอุปสรรคที่มากับคู่กันนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายงานแนวโน้มทางเศรษฐกิจของภูมิภาคแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอินเดีย ฉบับประจำปี พ.ศ. 2563 - ข้อมูลล่าสุดเดือนพฤศจิกายน: อุปสรรคที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องจากโรคระบาดโควิด-19 (COVID-19) โปรดไปที่: www.oecd.org/dev/asia-pacific

รายงานฉบับดังกล่าวเป็นผลได้ที่เกิดขึ้นจากการได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมที่รัฐบาลของประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีและประเทศสวีเดนรวมทั้งสหภาพยุโรปมอบให้

นักข่าว สื่อมวลชน สามารถติดต่อขอรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เค็นซึเคะ ทานากะ (Kensuke Tanaka) หัวหน้าแผนกทวีปเอเชีย, ศูนย์การพัฒนาระหว่างองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Development Centre) (อีเมล: Kensuke.Tanaka@oecd.org หมายเลขโทรศัพท์: +33 6 27 19 05 19) หรือ บูชรา คิริ อูต (Bochra Kriout) ที่สำนักงานข่าวของศูนย์การพัฒนาระหว่างองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Development Centre Press Office) (อีเมล: Bochra.Kriout@oecd.org หมายเลขโทรศัพท์: + 33 1 45 24 82 96) หรือ ยูมิ โยคาวะ (Yumiko Yokokawa) ที่ศูนย์การพัฒนาระหว่างองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประจำกรุงโตเกียว (OECD Tokyo Centre) (อีเมล: Yumiko.Yokokawa@oecd.org หมายเลขโทรศัพท์: + 88 3 5532 0021)